

## CHAYO ค้าห่านตีพิมพ์พอร์ต ชื่อที่แปลงสวยปลูกกล้วยชง

CHAYO ชื่อหนังสือพิมพ์ ควน DOD ทำสินค้ากล้วยชง

CHAYO กล้วยชงหนังสือ DOD รับชม แต่ที่ลือชื่อ



### ลับเฉพาะเจาะหุ้น

BGRIM ได้ดีสุดเสิร์ชฯ ต้นทุนถูกผลรวม  
เป็น 55U

เม.ย. ถึงรอบหุ้นใหญ่ เค็ง SCGP เข้า MSCI

QR เปรียบค่าเรือกรุงเทพ วับลึงสินค้าน่าเป็น  
ค้าปลีก

EAN ยานสู่โลกใหม่ EV หนุนใช้แคตตาล็อก

PACO กลอดออยกุลเลอร์ EV ปั่นแปรนโซล  
พลังงาน

สมาชิก



ทันทู่น - CHAYO โดคคาวี้นี้ด้วยคุณภาพใหม่ตีพิมพ์พอร์ตกว่า 1.68 พันล้านบาท ยืมที่ดินผืนใหม่อยู่ในทำเลศักยภาพ  
เหมาะแก่การเพาะปลูกกล้วยชง อดคิดงอีกกว่า 1 พันล้านบาท ใส่เกียร์ลุยชื่อนี้ทุนพอร์ตเพิ่ม คงเป้าธุรกิจปล่อยสิน  
เชื่อ 200 ล้านบาท จับตาครั้งแรกปีนี้ได้ชื่อสรุปบริษัท JV

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า CHAYO ได้  
แจ้งสรุปงานการประมูล ชื่อ และการได้มาสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่  
31 มีนาคม 2564 ดังนี้ 1. ที่ดินพร้อมสินปลูกสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ มูลหนี้หรือสิทธิเรียกร้องที่ 22.16 ล้านบาท 2. ที่  
ไม่มีหลักประกัน (หนี้เหลือหลังขาย) มูลหนี้หรือสิทธิเรียกร้องที่ 1,364.40 ล้านบาท 3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จังหวัด  
เชียงใหม่ และเชียงใหม่ มูลหนี้หรือสิทธิเรียกร้องที่ 240.94 ล้านบาท

และ 4. ร่องจำหน่ายยนต์ ที่มีส่วนบุคคล และหนี้มาโนไฟแนนซ์ มูลหนี้หรือสิทธิเรียกร้องที่ 60.86 ล้านบาท เป็นต้น โดย  
จากการประมูล ชื่อและการได้มาสินทรัพย์ด้วยคุณภาพรวมในไตรมาส 1/2564 บริษัทได้มาทั้งสิ้นมูลค่ารวม 1,688.36  
ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ (หนี้เสีย) ที่บริหารอยู่ในมือ จำนวน 65,397  
ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหนี้เสียที่มีหลักประกัน จำนวน 16,482 ล้านบาท คิดเป็น 20% ของสัดส่วนมูลค่าคงค้างที่มีไม่มี  
ทั้งหมด และหนี้เสียไม่มีหลักประกัน จำนวน 48,915 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 60% ของพอร์ตมูลหนี้คงค้าง เป็นต้น

### ทุนที่ปลูกกล้วยชง

ทั้งนี้ ในการชื่อนี้ด้วยคุณภาพในไตรมาสแรกปีบริษัทใช้เงินลงทุนไปไม่ถึง 10% ของงบลงทุนรวมที่บริษัทวางไว้  
อย่างไรก็ดีที่ดินแปลงใหม่ที่บริษัทได้มานั้นมีพื้นที่รวมแล้วกว่า 144 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมพัฒนาในทำเลศักยภาพทั้งใน  
จังหวัดเชียงใหม่และเชียงใหม่ สามารถเพาะปลูกกล้วยชง โดยผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกนั้น ทาง DOD จะเป็นผู้รับซื้อ  
ตามแผนที่จะวางไว้ และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของกล้วยชง เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัท 555  
ช้อปปีง ต่อไป

ขณะเดียวกันบริษัทยังคงเดินหน้าตามแผนการดำเนินงานในธุรกิจหลักปี 2564 อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยังมีเงินลงทุน  
เหลืออีกกว่า 1,000 ล้านบาท รองรับการลงทุนชื่อนี้ด้วยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากธนาคาร  
พาณิชย์เข้ามาบริหารเพิ่มอีกกว่า 10,000-12,000 ล้านบาท

### เตรียมปิดลือชื่อนี้ 2 แบงก์

ปัจจุบันบริษัทมีการเจรจากับทางธนาคารพาณิชย์อยู่หลายราย เบื้องต้นคาดว่าในเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2564  
จะได้ชื่อสรุปไม่น้อยกว่า 2 ราย ส่วนธุรกิจติดตามหนี้ในปี 2564 บริษัทคาดว่าจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน  
ไม่น้อยกว่า 25% เนื่องจากการลงทุนชื่อนี้ด้วยคุณภาพเข้าพอร์ตเพิ่มขึ้น

"จากการชื่อนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่ม เป็นการต่อยอดธุรกิจเราได้หลายฯ ทาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินรองรับ  
การเพาะปลูกกล้วยชง หรือการบริหารหนี้ในพอร์ตได้เพิ่มขึ้น ซึ่งการชื่อนี้ด้วยคุณภาพในครั้งนี้มีมูลค่าที่สูงกว่าเมื่อเทียบ  
ช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน ทำให้เรามองว่าผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกชื่อนี้ปีนี้นั้นจะมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีกว่า  
เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน อีกทั้งในการชื่อนี้ครั้งนี้เราได้มาในราคาที่ไม่แพงทำให้ยังมีเงินเหลือรองรับชื่อนี้  
เข้ามาบริหารได้มากขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้" นายสุชสันต์ กล่าว

ขณะที่ธุรกิจปล่อยสินเชื่อในปี 2564 บริษัทวางเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อใหม่ 200 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563 อย่างไรก็ตาม  
ด้วยสถานะทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อใหม่อยู่  
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้สงสัยจะสูญ (NPL) ขณะที่ NPL ปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับต่ำ

### จับตาบริษัทย่อย JV

สำหรับ "บริษัท ชโย เอวิ จำกัด" (CHAYO JV) ในตอนนี้อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย  
เพื่อดำเนินการการชื่อนี้สินทรัพย์ประเภทมีหลักประกันขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ เนื่องจากการจัดบริษัทในลักษณะ  
"กิจการร่วมค้า" (Joint Venture) จะช่วยให้สามารถระดมทุนเพื่อนำมาชื่อนี้สินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเข้ามาบริหารเพิ่มเติมได้  
คาดว่าจะได้ความชัดเจนภายในครึ่งแรกของปี 2564 ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2564-2565 สามารถขยายพอร์ตสินทรัพย์  
ทั้งของบริษัทและ บริษัท JV ที่ 8 หมื่นล้านบาท

รายงาน : อรุณ พงษ์พิชิต

รองบรรณาธิการ : อรุณ พงษ์พิชิต

